



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร.02-618-2323 ต่อ 1309-1316

ที่ นร 0203.04/ว ๖๖๙๘ วันที่ ๑๖ ธันวาคม 2552

เรื่อง ขอส่งข่าวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้จัดส่งข่าว กบข. จำนวน 1 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

(นางวนิดา ชัยประภา)

ร.อกจ.

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

**กบข. เกาะติดสถานการณ์ลงทุนใกล้ชิด พร้อมให้บริการติดตาม NAV ผ่านทางเว็บไซต์ กบข.**

กบข. เกาะติดสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด พร้อมให้บริการติดตามมูลค่าต่อหน่วย (NAV) ได้ผ่านทางเว็บไซต์ กบข.

นางสาววิริยา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าเนื่องจาก กบข. มีการลงทุนทุกวัน และผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันจะถูกจัดสรรให้กับสมาชิก โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วย ดังนั้น ยอดเงินที่แสดงผลในบัญชีของสมาชิกจึงอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ทุกวันตามมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันด้วย

การปรับตัวของราคาต่อหน่วยที่มีได้ทั้งขึ้นและลง จะเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจหรือปัจจัยแวดล้อมนั้น หมายความว่าถ้ามูลค่าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ตัวเลขในบัญชีของสมาชิกก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกันถ้ามูลค่าต่อหน่วยลดลง ตัวเลขในบัญชีของสมาชิกก็จะลดลงตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนต่างของราคาต่อหน่วยนี้เองก็คือผลประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ในแต่ละวัน ซึ่งหากสมาชิก กบข. ท่านใดที่ต้องการติดตามสถานการณ์การลงทุนของ กบข. อย่างต่อเนื่อง ก็สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้จากราคาต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม การเป็นสมาชิก กบข. ถือเป็นภาระระยะยาว ก็ต้องดูแลผลตอบแทนระยะยาวเป็นสำคัญ อีกทั้งปัจจุบันโดยเฉลี่ยแล้วสมาชิกมีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก กบข. อีกถึง 12 ปี จึงจะเกษียณอายุราชการ ดังนั้นสำหรับสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ เงินของสมาชิกก็จะถูกนำไปลงทุนหาผลตอบแทนต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ต้องการติดตามสถานะ และการเปลี่ยนแปลงของกองทุนปัจจุบัน กบข. จึงจัดให้มีบริการที่สมาชิกสามารถตรวจสอบมูลค่าต่อหน่วยได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ กบข. แม้มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก ซึ่งรองรับสมาชิกที่สะดวกใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะมีทั้งมูลค่าต่อหน่วยและสินทรัพย์สุทธิในปัจจุบัน รวมถึงราคาต่อหน่วยย้อนหลังเป็นรายเดือน รายปี ราย 3 ปี ราย 5 ปี หรือนับตั้งแต่ตั้งกองทุน หรือจะเลือกใช้บริการของระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. หมายเลขโทรศัพท์ 1179 กด 7

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th